

รอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จัดอบรมและฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ ประจำปี 2555



พัทยา, ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จัดการฝึกอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2555” ให้กับคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจากทุกแผนก โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าฝ่ายงานป้องกันภัยพิบัติทางบก เมืองพัทยา คุณสุรพล สวัสดิ์วีเชียร และทีมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและควบคุมการฝึกซ้อม เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย เตรียมพร้อม และแก้ไขปัญหาจากการเกิดอัคคีภัยอย่างทันที่วงที่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา



การฝึกซ้อมครั้งนี้ นำโดย คุณพวงา วรรณะกุล กรรมการผู้จัดการ, คุณวรรณัย วรรณะกุล รองประธาน, คุณวิฑานา วรรณะกุล กรรมการบริหาร ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และ ตัวแทนพนักงานจากทุกส่วนงานกว่า 60คน เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจในทฤษฎีการป้องกันอัคคีภัย ประเภทของเพลิงไหม้ แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟจากอาคารสูง การค้นหาช่วยชีวิตผู้ประสบภัย วิธีการดับเพลิงและการใช้เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่างๆ รวมทั้งการฝึกสถานการณ์จำลองอพยพหนีไฟ และเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ และการแก้ปัญหอย่างถูกวิธีหากเกิดอัคคีภัยขึ้นจริง

คุณวรรณัย วรรณะกุล รองประธาน รอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป กล่าวว่า “ รอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ในด้านการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และการป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง” “ ทางโรงแรมจัดให้มีการฝึกอบรม – ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ตามแผนความปลอดภัยเป็นประจำ โดยได้ฝึกซ้อมทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีความชำนาญ และพร้อมรับมือกับสถานการณ์จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าที่มาใช้บริการและเข้าพักเป็นสำคัญ”

“รอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป (Royal Cliff Hotels Group – The State of Exclusivity & Fascination” ประกอบด้วย 4 โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ริมหาดเลอ่าวไทย ได้รับการยกย่องจากองค์กรภายในประเทศและระดับนานาชาติมากมาย อาทิ รางวัล TripAdvisor Traveler’s Choice (ซึ่งมีเพียง 1 % ของโรงแรมทั่วโลกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้), รางวัลยอดเยี่ยม โรงแรมที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก TIG Travel Hall of Fame ติดต่อกันถึง 7 ปี ที่นี้สามารถผสมผสานสีสันแห่งความสนุกสนาน ทิวทัศน์ที่งดงาม ความหรูหราอลังการของสถานที่ได้อย่างลงตัว สร้างสรรค์มุมมองใหม่ของการพักผ่อน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อีกทั้งการบริการที่น่าประทับใจเยี่ยมด้วยมิตรไมตรี สมเป็นที่สุดของอาณาจักรแห่งการพักผ่อนส่วนตัวอันมีมนต์เสน่ห์ริมฝั่ง

ทะเลตะวันออก ตอบโจทย์เต็มเต็มในทุกรูปแบบการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และ ศูนย์ประชุมพีช ได้ที่ www.royalcliff.com and
www.peachthailand.com.